

Số: 157 /CAT-PA04

Thái Bình, ngày 15 tháng 01 năm 2024

V/v phối hợp đảm bảo ANTT
dịp cuối năm và Tết Nguyên đán - 2024

Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp;
hiệu trưởng các trường trên địa bàn tỉnh.

Năm 2023, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bước sang năm 2024, nhất là dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn, dự báo tình hình ANTT diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch, phần tử xấu sẽ tăng cường các hoạt động chống phá; các loại tội phạm, tệ nạn xã hội có xu hướng gia tăng, nhất là tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp, đánh bạc; nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông, an toàn phòng chống cháy nổ và các vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo xảy ra cao.

Để góp phần giữ vững ANTT, phục vụ cán bộ, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân trong tỉnh đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024 an toàn, lành mạnh, Công an tỉnh đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp; hiệu trưởng các trường quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 11/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; Công văn số 4442/UBND-NCKS ngày 08/12/2023 của UBND tỉnh Thái Bình về tăng cường đảm bảo an ninh trật tự những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 27/12/2023 của UBND tỉnh về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2024; Kế hoạch số 164/KH-BCĐ ngày 29/12/2023 của Ban chỉ đạo PCCC&CNCH tỉnh Thái Bình về thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2024... và các văn bản chỉ đạo thực hiện của UBND tỉnh, hướng dẫn của các sở, ngành, địa phương về công tác đảm bảo ANTT.

2. Tăng cường quản lý, giáo dục cán bộ, công nhân viên, người lao động, học sinh, sinh viên nâng cao cảnh giác trước âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phần tử xấu, không để bị lôi kéo tham gia các hoạt động gây mất ANTT. Làm tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và đảm bảo an ninh mạng; kiểm soát chặt việc lưu trữ, in sao, chuyển, nhận tài liệu, nhất là máy Fax, máy vi tính nối mạng Internet của đơn vị; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hoá các loại tài liệu có nội dung phản động, kích động chống đối, gây mất đoàn kết nội bộ, các loại văn hoá phẩm đồi trụy, độc hại tán phát vào cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Khi phát hiện việc tán phát các tài liệu trên, khẩn trương báo cáo cho chính quyền, cơ quan Công an để phối hợp xử lý.

3. Tuyên truyền, giáo dục và tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên, người lao động ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhất là Luật Giao thông đường bộ; Luật số 14/2017/QH14 của Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo...

4. Rà soát, bổ sung các nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Cùng cố hệ thống bảo vệ, tường rào, cửa khoá, điện chiếu sáng, hệ thống camera giám sát, nhất là nơi có tài sản, vật tư quan trọng; bộ phận thiết yếu cơ mật; mục tiêu, công trình, dự án trọng điểm. Tăng cường tuần tra, canh gác, phân công lực lượng thường trực 24/24h trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024, gắn trách nhiệm cá nhân trong việc trông coi bảo vệ, quản lý sử dụng tài sản (danh sách trực bảo vệ Tết đề nghị gửi về Công an tỉnh để phối hợp khi cần thiết). Phối hợp bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Tỉnh đến thăm, làm việc, chúc tết; hoạt động của người nước ngoài làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp, trường học trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024.

5. Thực hiện tốt chính sách đối với người lao động; chủ động phối hợp giải quyết những thắc mắc, kiến nghị nổi lên, không để người lao động bức xúc dẫn đến ngừng việc tập thể, đình công, khiếu kiện phức tạp.

6. Kiểm soát chặt chẽ quà tặng, vật phẩm của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để phòng ngừa việc lợi dụng tuyên truyền, tán phát nội dung vi phạm chủ quyền biển, đảo nước ta của nước ngoài. Khi phát hiện có quà tặng, vật phẩm như trên, phải kịp thời thu giữ, thông báo cho lực lượng Công an để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khi có tình hình, vụ việc phức tạp liên quan đến ANTT xảy ra tại cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đề nghị thông tin kịp thời về Công an tỉnh qua **Phòng An ninh kinh tế, ĐT: 0692.760.139** (đối với cơ quan, doanh nghiệp khối kinh tế) và **Phòng An ninh chính trị nội bộ, ĐT: 0692.760.141** (đối với cơ quan, doanh nghiệp khối Đảng, chính quyền, đoàn thể, Y tế, Văn hoá, Giáo dục và các trường học) để có biện pháp phối hợp giải quyết.

Công an tỉnh Thái Bình đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, hiệu trưởng trường học đóng trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo, tích cực phối hợp với lực lượng Công an góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự tại địa phương./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Công an các đơn vị, địa phương;
- Lưu: VT, PA04.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Đại tá Nguyễn Quốc Vương